

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙๘



ถึง อำเภอลอง อำเภอร่องขวาง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ซึ่งได้เห็นชอบการจัดทำกรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยวางแผนที่จะประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และให้โรงเรียนใช้หลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ขอความร่วมมืออำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ให้พิจารณาดำเนินการด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕
ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกสิน

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ซึ่งได้เห็นชอบการจัดทำ
กรอบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาตาม (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยวางแผนที่จะประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ฉบับใหม่ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และให้โรงเรียนใช้หลักสูตรดังกล่าว
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน <https://cbethailand.com>

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๐-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘